

รหัสวิชาและคำอธิบายรายวิชา

FREN1201	สนทนาภาษาฝรั่งเศส 1 Conversation 1 ฝึกสนทนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน การแนะนำตนเอง การทักทาย การกล่าวขอบคุณ กล่าวคำขอโทษ ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา ดินฟ้าอากาศ บรรยายรูปร่าง ลักษณะบุคคล การสนทนาทางโทรศัพท์	3(3-0-6)
FREN1202	สนทนาภาษาฝรั่งเศส 2 Conversation 2 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: FREN 1201 สนทนาภาษาฝรั่งเศส 1 ฝึกสนทนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันในสถานการณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นและมีความหลากหลาย บรรยายรูปร่างลักษณะของบุคคล สถานที่ สิ่งของและกิจกรรมต่างๆ โดยละเอียด ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทาง ราคาสินค้า การเดินทาง การสนทนาทางโทรศัพท์การใช้ศัพท์สำนวนเพื่อแสดงการเปรียบเทียบ แสดงความรู้สึกและแสดงความตั้งใจ รวมถึงการนำเสนอโครงการต่างๆ	3(3-0-6)
FREN1701	ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 French for Communication 1 ทักษะการฟัง พูดอ่าน เขียน ในหัวข้อที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันการแนะนำตนเองการทักทาย การกล่าวขอบคุณกล่าวคำขอโทษถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลาดินฟ้าอากาศ บรรยายรูปร่างลักษณะบุคคลและกิจกรรมในชีวิตประจำวัน	3(3-0-6)
FREN2702	ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2 French for Communication 2 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: FREN1701 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 หรือ GEFR1101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ทักษะสัมพันธ์ทั้งการฟังพูด อ่าน เขียน สำหรับการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันการอ่านและการเขียนไปรษณียบัตรบัตรอวยพรบัตรเชิญประกาศจดหมายแบบฟอร์มต่างๆเล่าเรื่องแบบง่ายๆ	3(3-0-6)

- FREN2703 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3 3(3-0-6)**
French for Communication 3
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: FREN2702 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
 สนทนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ โดยการสร้างสถานการณ์สมมุติทักษะการฟัง การพูดในสถานการณ์จากสื่อวิทยุโทรทัศน์ภาพยนตร์วิดีโอ ซีดีรอมอินเทอร์เน็ตศัพท์สำนวน เฉพาะด้านเพื่อการโต้ตอบทางโทรศัพท์การซื้อเชิญการตอบรับ-ตอบปฏิเสธคำเชิญการ แนะนำและการเสนอแนะ การแสดงความคิดเห็นและการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
- FREN3704 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 4 3(3-0-6)**
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: FREN2703 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3
 สนทนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสในวงการอาชีพธุรกิจ งานบริษัทและสำนักงาน ต่างๆ สามารถนำภาษาฝรั่งเศสมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งสามารถแนะนำบริษัท แผนกต่างๆ และกิจการของบริษัทได้
- FREN3725 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 5 3(3-0-6)**
French for Communication 5
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: FREN3704 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 4
 สนทนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสในวงการอาชีพธุรกิจท่องเที่ยว งานบริการ แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในสถานการณ์หลากหลาย ซับซ้อนมากขึ้น ศัพท์และสำนวนภาษาฝรั่งเศส ที่ใช้ในวงการธุรกิจการท่องเที่ยวระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งสามารถจัดทำเอกสารเอกสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นภาษาฝรั่งเศส
- FREN4716 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 6 3(3-0-6)**
French for Communication 6
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: FREN3725 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 5
 สนทนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม งานบริการ การต้อนรับ ลูกค้าการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การบรรยายลักษณะห้องพักรายละเอียดเกี่ยวกับที่ตั้งของ โรงแรมรู้จักแนะนำลักษณะเด่นเพื่อเพิ่มคุณค่าของโรงแรมสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อให้ รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับห้องพักมาตรฐาน ราคา การจองห้องพักตารางเวลาต่างๆรวมทั้งการ แก้ปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับห้องพักได้